

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม คปก.พม.ครั้งที่ ๔๖๕/๕๗ - ๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ เวลา ๐๘.๒๐ น.

ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	<p>๑. จากกรรณการรายงานข่าว ขอให้หน่วยงานของกระทรวงฯ ติดตาม/ให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีหญิง อายุ ๓๘ ปี รับการแพ้ยาล้างล้างลูกสาว ๓ คน และสามี ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกนั้งร้าน ทำให้ลูกสะบ้าเข้าอกเสบ ไม่สามารถเดินได้ อาศัยกระตือบสภาพรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ ที่ จ.เลย - กรณีเด็กหญิง อายุ ๑๒ ปี นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี รับการดูแลแม่ อายุ ๔๓ ปีป่วยเป็นโรคความดัน เบาหวานขึ้นตา และไตวาย ระหว่างวันต้องกลับบ้านมาพอกไตให้แม่ วันละ ๔ ครั้ง ด้านครูเปิดเผยว่าเป็นเด็กเรียนดี และชอบช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน - กรณีเด็กสาว อายุ ๑๘ ปี พิการร่างกายไม่สมประกอบ แขนด้วนและขาเลีย แต่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางร่างกาย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนได้เกียรติบัตรเรียนดีจากทางโรงเรียน และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่ง ย่านคลองเตยเหนือ กทม. ได้สำเร็จ รว.พม.ขอให้พิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป <p>๒. การขับเคลื่อนในระยะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ติดตามสถานการณ์เรื่องแผ่นดินไหว โดยเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายภายใต้บทบาทภารกิจของ พม. - ขอให้ติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำ และเตรียมความพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้บทบาทภารกิจของ พม. - การขับเคลื่อนงานของ พม. ซึ่งมีกระแสการตอบรับที่ดีของสังคม อาทิ เรื่องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง, สวัสดิการที่อยู่อาศัยข้าราชการ พม., บ้านกตัญญูบ้านผู้สูงอายุ, บ้านเรือนชุมชนริมคลองลาดพร้าว, การเปิดตัวหนังสือ ๓ เล่ม "ครอบครัวต้องมาก่อน (Family comes first)", การลดความรุนแรงในครอบครัว, การจัดระเบียบคนขอทาน และอื่นๆ โดย รว.พม.ขอให้ขับเคลื่อนงานดำเนินการตามแผนงาน เป้าหมาย และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง (IO) นำไปสู่การยอมรับของสังคม เพื่อให้งานและโครงการเกิดความยั่งยืนในสังคม - รว.พม.จะเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๒๕๕๙ ณ สปป.ลาว ซึ่ง รว.พม.มีข้อสังเกตสำหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศ เมื่อกลับจากการประชุมดังกล่าว ขอให้มีการหารือเพื่อกำหนดรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดประชุมระหว่างประเทศ อาทิ รูปแบบการจัดประชุม, เนื้อหาสาระ ข้อมูล, ประเด็นถาม - ตอบ, การพูด ฯลฯ - รว.พม.ขอให้เตรียมการสำหรับการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนตรีเพชร ๒ - การก่อสร้างอาคารใหม่ ๒๑ ชั้น ของ พม. ขอให้ทบทวนเรื่องโครงสร้างอาคาร การออกแบบอาคาร ให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานจริง พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดี เหมาะสม และทันสมัย <p style="text-align: center;">ทราบ</p> <p style="text-align: right;">หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๔๔๖๔ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙</p>	<p>สป/พท.</p> <p>สป/ดย.</p> <p>สป/พท.</p> <p>พส.</p> <p>พส.</p> <p>สป/ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป/ทุกหน่วยงาน</p> <p>ดย.</p> <p>สป/ลข.รว.พม.</p>

(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
29 ส.ค. 2559
(นางสาวคณิษฐา บุญอาไท)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

วิเชษฐ อธิปัตต์
เพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาสั่งการ
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

(นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ล.ค. ๒๕๕๙

๒๐.๖๕๕. ๒๙ ส.ค. ๕๙